

**KẾT LUẬN**  
**của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại buổi làm việc**  
**với Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh**

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức buổi làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực, Trưởng các ban, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh cùng toàn thể các đồng chí Ban Giám hiệu, trưởng, phó các phòng, khoa của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Sau khi nghe Ban Giám hiệu nhà Trường báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, các kiến nghị đề xuất và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ trì cuộc họp, thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất kết luận:

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-LĐLĐ ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về “Xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, trong thời gian qua, tập thể Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng trong việc tranh thủ huy động các nguồn vốn đầu tư của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp thiết bị dạy học; chủ động nghiên cứu, tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo, nhất là các ngành nghề trọng điểm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay; quy mô đào tạo, số lượng tuyển sinh ngày càng mở rộng; đội ngũ giáo viên được bổ sung, nâng cao chất lượng, số lượng; đặc biệt luôn thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đóng thuế đối với nhà nước, là đơn vị thực hiện tốt lộ trình tự chủ đảm bảo một phần chi thường xuyên... được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá là đơn vị tốp đầu trong hệ thống các cơ sở đào tạo trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Để thực hiện thành công mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đạt chuẩn trường chất lượng cao” theo Nghị quyết 05/NQ-BTV ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh giao Ban Giám hiệu, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 05/NQ-BTV của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm và cả giai đoạn, phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tuyển sinh

đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo nghề chất lượng cao, các lớp nghề trình độ quốc tế.

2. Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề gắn với đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp để mở các lớp đào tạo theo đơn đặt hàng.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đảm bảo đội ngũ giảng viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định. Có chính sách khuyến khích, động viên giáo viên tự học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, nhất là đội ngũ giáo viên dạy các nghề trọng điểm và các nghề theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài. Phân đầu đến năm 2025, 100% giáo viên dạy các nghề trọng điểm đều có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B2 hoặc tương đương trở lên.

4. Bảo đảm thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định của nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sử dụng các nguồn thu từ ngân sách nhà nước, các nguồn thu học phí, cấp bù học phí... nghiêm túc, đúng quy định. Chủ động tích lũy nguồn quỹ để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học, góp phần xây dựng và phát triển Trường.

**\* Về kiến nghị, đề xuất của trường**

- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đồng ý tiếp tục xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Trường chi trả lương thu hút cho đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Giao Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh nghiên cứu tham mưu, đề xuất Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, quyết định cụ thể.

- Về đề xuất bổ sung danh mục vị trí việc làm: trên cơ sở danh mục vị trí việc làm do Tỉnh ủy phê duyệt, giao Ban Giám hiệu nhà Trường nghiên cứu, sắp nhập các khoa, phòng có tính chất tương đồng; xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2024 và giai đoạn 2024-2030 đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phê duyệt trước ngày 10/5/2024.

- Về phương án xét tuyển viên chức: căn cứ Thông báo số 120-TB/BTCTU ngày 02/02/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về biên chế viên chức cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Đề án vị trí việc làm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ xem xét, quyết định việc thi, xét tuyển các vị trí viên chức phù hợp với yêu cầu bố trí về tổ chức bộ máy của nhà Trường.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo Kết luận của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại buổi làm việc để Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các tập thể, cá nhân có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực, BTV LĐLĐ tỉnh;
- Các ban, Văn phòng, UBKT LĐLĐ tỉnh;
- Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh;
- Lưu: VT.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**  
  
**Nguyễn Mỹ Lệ**